



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
“โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหญ้าปล้อง - ชัดวันอน หมู่ ๙ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภोधราราม จังหวัดราชบุรี”

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภोधราราม จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างตาม การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หน้า ๗ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ข้อ (๗) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองหญ้าปล้อง - ชัดวันอน หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย ดำเนินการ ณ หมู่ ๙ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภोधราราม จังหวัดราชบุรี” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ขออาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มีใช้งานก่อสร้างของทางราชการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.eprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภोधราราม จังหวัดราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ตามโครงการดังกล่าวฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม